

มูลนิธิศิษย์นายร้อย ตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์ฯ มอบทุนการศึกษาจำนวน 100 ทุนและอุปกรณ์การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน

🕒 นำเสนอเมื่อ 21 ก.ค. 2562

มูลนิธิศิษย์นายร้อย ตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์ฯ
มอบทุนการศึกษาจำนวน 100 ทุนและอุปกรณ์การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนนวลย์วิท 5
“โรงเรียนสมเด็จพระเจ้ายา”



เมื่อเร็ว ๆ นี้ (19 กรกฎาคม 2562) นางสาวคาคีเยษฐ์ อามานกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนวลย์วิท 5 พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้ร่วมต้อนรับ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทานและข้าราชการกรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 17 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16, พลเอก พูลวงกูร กลาหาญ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อย ตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์ฯ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 , ทานพลตรี เทอดศักดิ์ คำขำ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหารบกในกองบัญชาการกองทัพบก , นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ รุ่น 33 , นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 22, นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง,

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 10 , คุณอัญญมณี นิตดาเวช คุณนาถอนงค์ จันทร์ล้อมวงศ์
มูลนิธิเวิร์คพอยท์ ทีมชาวเวิร์คพอยท์ และพันเอกชัช สุวีวีเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหนา
ที่เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 จำนวน 100 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 100,000 บาท ทุนโครงการส่งเสริมอาชีพสุรายได้ระหว่างเรียน เป็นจำนวนเงิน 60,000
บาท อุปกรณ์กีฬา รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบคนจำนวน 2 เครื่อง ให้กับห้องสมุดโรงเรียนสังวาลย์วิท 5
ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ด้านนางสาวคาศิตะห์ อูมานะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 กล่าวว่า
ในนามของโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน
ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจะร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม เป็นคนเก่ง และมีความสุข ให้สมกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้า
ทรงมีพระราชดำรัส ทรงสอนให้เป็นคนดี เน้นความมีระเบียบวินัย

ในส่วนเด็กหญิงพิมพ์ชนก อัครภูรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 ได้กล่าวขอบคุณและให้สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีของสังคม
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้สมกับความตั้งใจของผู้ใหญ่ที่เดินทางไกลเพื่
อมอบทุนให้เราในวันนี้